

Viết cho Thảng T

Tác Giả: Hu&#nh Th&#c Vy-(Saigon 20 tháng 4 năm 2012)
Thứ Sáu, 27 Tháng 4 Năm 2012 20:53

Tôi sinh trưởng sau năm 1975 và gia đình tôi không có liên quan gì neither đến cả hai phía trong cuộc chiến tranh Việt Nam vì tôi mới sinh ra trong tình cảnh mà cả tôi và những người khác và hoàn cảnh chính trị xã hội trong cuộc chiến hầu như rất ít nếu không muốn nói là không có.



Nhưng gì ít ỏi mà tôi được hiểu biết về nó cho đến thuở này là kiến thức. Đúng trong vấn đề đó, tôi cảm thấy có thể yên tâm rằng lập trình của tôi, và những gì tôi nói ra sau đây sẽ được hiểu một cách chính xác và không bị gán ghép hay chắp vá. Tôi không sẽ bị chắp vá, nhưng tôi nghĩ điều đó cùng với những người khác không có lợi cho sự tiến bộ.

Hiện nay, tôi tình cờ được đọc một cuốn sách về William Childs Westmoreland - Tổng Chỉ huy trưởng quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam - về tướng Võ Nguyên Giáp của quân đội Bắc Việt như sau: "Of course, he was a formidable adversary.... By his own admission, by early 1969, I think, he had lost, what, a half million soldiers? He reported this. Now such a disregard for human life may make a formidable adversary, but it does not make a military genius...". Xin được đề nghị là: "Đĩ nhiên, ông ta là một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm....Về sự thật mà nói của chính ông ta, đến đầu năm 1969, tôi nghĩ, ông ta đã mất nửa triệu lính? Ông ta đã

Viết cho Tháng Tư

Tác Giả: Huỳnh Thúc Vy-(Saigon 20 tháng 4 năm 2012)
Thứ Sáu, 27 Tháng 4 Năm 2012 20:53

báo cáo điếu này. Hiện tại, một số coi thông tin mìn ng ng nhữ thữ có lẽ số tở nên một đở thữ (kẻ thù) ghê gởm, nhữ ng nó không tở nên một thiên tài quân sự"

Dù chúng ta là ai, đở ng bên nào cở a cụ c chiẻn, chúng ta cũng phở i đở ng ý vở i Westmoreland rở ng, một chiẻn thữ ng quân sự đở a trên chiẻn thuẻt đở m máu, coi thữ ng sinh mìn ng binh sĩ chử có thữ tở nên một kẻ thù nguy hiẻm chử không tở nên một thiên tài quân sự nhử nhiẻ u ngử i vở n rêu rao. Câu nói này cở a viên tở ng Hoa Kỳ làm tôi suy nghĩ rử t nhiẻ u vở sỏ "nguy hiẻm" cở a nhử ng ngử i Cộng sự n Việt Nam. Hử nguy hiẻm bở i hử là nhử ng ngử i luôn hành đở ng theo phỏ ng chỏm "mỏ c đích biẻn minh cho phỏ ng tiẻn", nghĩa là bở t chỏp mỏ i thử , mỏ n đở t đỏ c mỏ c đích. Đỏ i vở i tôi, nó không chử là lỏ i nhử n xét vỏ tở ng Giáp mà là một câu nói nêu bở t lên bở n chỏ t cở a nhử ng ngử i Cộng sự n Bắc Việt, và cỏ chỏ đỏ mà hử đở ng nên. Và nhử ng viẻ c hử đã làm suẻ t tở nhử ng ngày đở u có một tở i Việt Nam đở n nay, tở viẻ c "trứ phứ đỏ a hào, đào tở n gỏ c trỏ c tở n rỏ" đở n gỏ n đây nhử t là vỏ cỏ p đỏ t cở a nông dân đã chỏ ng minh tở t cỏ .

Một kẻ đở i đở ch ghê gởm có thử đỏ c hiẻ u theo hai cách. Thử nhử t, đó là một kẻ thù đáng gỏ m, là đở i thử khó đánh bở i vì có mãnh lỏ c vũ trang, có chiẻn lỏ c, chiẻn thuẻt hành đở ng khôn ngoan... Nhử ng khi nhìn xoáy vào chử "formidable" mà Westmoreland đã dùng, tôi chú ý nhiẻ u đở n nghĩa "arousing fear"(gỏ i nên sỏ sỏ hãi). Vở i nghĩa này, nó gỏ n giẻ ng vở i "terrorise" (làm cho sỏ hãi). Mà làm cho ngử i khác sỏ hãi có nghĩa là "khử ng bỏ ". Chúng ta có thử hiẻ u theo hai cách vỏ một "đở i thử ghê gởm" nhử tôi đã tở m phân tích ở trên. Nhử ng biẻ t đâu, cách hiẻ u thử hai mỏ i là điếu mà ông tở ng Mỏ kia ngử ý? Xin hãy cho tôi tiẻ p tở c trình bày mà tở m quên đi nhử ng mỏ i thành kiẻ n nào đó có thử đang dâng lên trong lòng quý vỏ .

Khi căn cứ vào nhử ng đỏ kiẻ n lỏ ch sỏ - nhử ng điếu không thử chỏ i bỏ , nhử ng điếu đã đỏ c trỏ i nghiẻ m bỏ ng chính xỏ ng máu cở a nhử ng ngử i đã kinh qua cụ c chiẻn ở y - chúng ta sỏ có cái nhìn tở ng minh hỏ n. Riêng phỏ n mình, vỏ i kiẻ n thử c ít ở i vỏ chiẻn tranh Việt Nam, tôi đã có thử tìm thử y nhử ng hình ở nh có khử năng "làm cho sỏ hãi" cở a quân đở i Bắc Việt qua nhiẻ u biẻ n cỏ nhử Tỏ t Mỏ u Thân, và các "trỏ n đánh" cở a đở i Biẻ t đở ng Sài Gòn nhử : "trỏ n đánh" tàu nhà hàng Mỏ Cỏ nh, "trỏ n đánh" cỏ xá Brinks...; và chỏ a kẻ đở n nhử ng câu chuyẻn ghê gởm mà tôi tở ng đỏ c nghe nhử ng ngử i già kỏ lỏ i vỏ vô sỏ nhử ng "trỏ n đánh" nhử thử vào trỏ ng hỏ c, khu dân cỏ , cỏ u cỏ ng....Đỏ n nỏ i, khi nghe nói quân đở i Cộng sự n Bắc Việt sỏ p vào đở n ngã ba Cai Lang, thành phỏ Đà Nỏ ng, nhử ng ngử i dân sỏ ng ở Đà Nỏ ng khi đó đã run cỏ m cỏ p vì nghe tin đở n rỏ ng ngử i Cộng sự n mà vào hử sỏ rút hỏ t móng tay móng chân ngử i dân. Đó có thử là điếu sỏ hãi thái quá, nhử ng nó cho chúng ta thử y khử năng gieo rỏ c sỏ hãi đở n trình đỏ đỏ nh cao cở a nhử ng ngử i tở xỏ ng là "quân giẻ i phóng".

Viết cho Tháng Tư

Tên: Nguyễn Thị Ngọc Vy - (Saigon 20 tháng 4 năm 2012)

Thời gian: 27 tháng 4 năm 2012 20:53

